



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๘๕

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๒/ ๐๕๓๗๕

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมอนามัย

เรียน ผู้บริหารกรมอนามัยทุกท่าน
ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน/สำนักงาน ในสังกัดกรมอนามัย

ด้วยกรมอนามัย จะดำเนินการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ อัตรา โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข กำหนด จึงขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งดังกล่าว ขอให้หน่วยงานส่งใบสมัครคัดเลือก พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ โดยส่งไฟล์เอกสารมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sasichaya.t@anamai.mail.go.th และส่งเอกสารต้นฉบับ สำเนา และหนังสือนำส่งจากหน่วยงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ได้ ๒ วิธี ดังนี้

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ให้ยื่นเอกสารการสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย อาคาร ๔ ชั้น ๓ เลขที่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ภายในวันปิดรับสมัคร)

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยเจ้าหน้าที่ของเรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๔ ชั้น ๓ เลขที่ ๘๘/๒๒ หมู่ ๔ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (วงเล็บมุมของด้านล่างขวามือว่า "สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ระดับทรงคุณวุฒิ") สำหรับการจัดส่งเอกสารการสมัคร ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครให้จัดส่งทางไปรษณีย์ได้โดยจะต้องประทับตราวันที่ไปรษณีย์ต้นทาง ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดดังกล่าว กรมอนามัย จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสมัครสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๘๕ สามารถดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ และใบสมัครคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ <http://person.anamai.moph.go.th> และ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกันด้วย




(นายสุวรรณีชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)
อธิบดีกรมอนามัย